

Phong Thổ, ngày 09 tháng 11 năm 2023

Số: 131 /BC-BCĐ

BÁO CÁO

Kết quả công tác phong trào "TĐKXDĐSVH" năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới, có diện tích tự nhiên 102.924,85 ha; Dân số trên 8,4 vạn người, có 97,229 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình -tỉnh Vân Nam -Trung Quốc, huyện có 17 xã, thị trấn; 170 thôn, bản, tổ dân phố, với 17.268 hộ; 83.811 khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số có 77.932 khẩu chiếm 92,99% tổng dân số. Trong đó: Dân tộc Dao 30.967 người chiếm 36,95%; dân tộc Mông 22.601 người chiếm 26,97%; dân tộc Thái 14.518 người chiếm 17,32%; dân tộc Hà Nhì 6.432 người chiếm 7,09%; dân tộc Giáy 2.713 người chiếm 3,24%; dân tộc Kinh 5.879 người chiếm 7,01%; dân tộc Hoa 193 người chiếm 0,23%; dân tộc Mường 246 người chiếm 0,29%; dân tộc Tày 121 người chiếm 0,14%; còn lại là các dân tộc khác có dân số dưới 100 người (Khơ mú; Lự; Nùng; Lào...) là 262 người chiếm 0,31%.

2. Thuận lợi

- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện. Sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

- Sự nỗ lực của các cơ quan thường trực Ban chỉ đạo – Phòng Văn hóa và Thông tin, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát phong trào trên địa bàn.

- Sự tham gia, ủng hộ của đông đảo cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân toàn huyện.

3. Khó khăn

Trình độ dân trí chưa đồng đều và còn thấp so với mặt bằng chung của khu vực; điều kiện kinh tế của đồng bào còn thấp; tình hình an ninh trật tự, trị an tại

một số địa phương còn có dấu hiệu diễn biến phức tạp; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của phong trào còn hạn chế.

Phong tục tập quán một số bộ phận dân cư, dân tộc thiểu số còn lạc hậu trong việc tổ chức lễ cưới, lễ tang, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe... gây khó khăn không nhỏ trong công tác triển khai thực hiện phong trào.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Hoạt động của BCD cấp huyện

Các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh đã được Ban Chỉ đạo huyện triển khai thực hiện từ huyện đến các xã, thị trấn¹. Đồng thời ban Chỉ đạo phong trào huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của phong trào "TĐĐKXDĐSVH" trong năm, các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về phong trào trên địa bàn toàn huyện, triển khai các hoạt động tuyên truyền về phong trào.

Các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực, chủ động trong công tác tham mưu ban hành văn bản và triển khai thực hiện các nội dung của phong trào "TĐĐKXDĐSVH";

Thường xuyên đôn đốc, phân công mỗi thành viên phụ trách một đơn vị cơ sở, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo giúp cơ sở tuyên truyền học tập các nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá; đôn đốc chỉ đạo thực hiện, bình xét, hướng dẫn cơ sở xây dựng quy ước, hương ước, bản văn hoá, gia đình văn hoá.

Thường xuyên đôn đốc, phân công mỗi thành viên phụ trách một đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo giúp cơ sở tuyên truyền học tập các nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, bản làng văn hoá; đôn đốc chỉ đạo thực hiện, bình xét, hướng dẫn cơ sở xây dựng quy ước, hương ước bản văn hoá, gia đình văn hoá; triển khai đến cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Đề chỉ đạo thường xuyên phong trào, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo 01 năm 02 lần, họp thường trực Ban Chỉ đạo 01 quý 01 lần để tổ chức quán triệt triển khai thực hiện phong trào. Thông qua các cuộc họp, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục định hướng xây dựng, phát triển phong trào, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, thống nhất về

¹ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 6/2/2023 Triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 23/3/2022 về việc Kiểm tra việc triển khai, thực hiện phong trào "TĐĐKXDĐSVH" trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023; Công văn số 92/BCĐ ngày 15/9/2023 về Triển khai nội dung hoạt động phong trào "TĐĐKXDĐSVH" quý IV năm 2023; Hướng dẫn số 74/HD-MTTQ-BTT ngày 19/9/2023 Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" năm 2023 và đăng ký "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" năm 2024.

nhận thức, chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch gắn các nội dung tuyên truyền về phong trào “TĐĐKXDĐSVH” vào các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Chủ động lồng ghép triển khai thực phong trào với các hoạt động chuyên môn. Tham mưu đưa các chỉ tiêu gia đình, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội.

2. Hoạt động của BCD cấp xã

Ban Chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn được thành lập và kiện toàn, đã kịp thời cụ thể hóa, chủ động triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh; huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào “TĐĐKXDĐSVH”; Các thành viên BCD đã có sự phối hợp triển khai các nội dung của phong trào xây dựng gia đình văn hóa; bản, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền

Đối với cấp cơ sở: Tập trung tuyên truyền về xây dựng gia đình; bản, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa thông qua các buổi họp bản, tổ dân phố (do BCD phong trào cấp xã triển khai), tuyên truyền cô đọng trực quan (băng zôn khẩu hiệu), tuyên truyền thông qua các hội thi, các giải thể thao, các buổi thông tin lưu động tại cơ sở.

Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình. Ngoài ra tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền miệng, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiêu chí của phong trào; quy ước, hương ước thôn, bản, tổ dân phố, qua đó đã nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc về mục đích, ý nghĩa của phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, từ đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NỘI DUNG VĂN HOÁ TRONG PHONG TRÀO “TĐĐKXDĐSVH”

1. Đoàn kết giúp nhau “Xoá đói giảm nghèo”

- Trong năm các cơ quan thành viên BCD huyện, BCD các xã, thị trấn đã quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phối hợp với Đảng ủy, MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, chúc tết, trao tặng quà tết xuân Quý Mão năm 2023 cho 7.572

hộ trị giá 1.197.200.000đ là các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp trao tặng 381 suất với tổng số tiền là: 206.400.000đ⁽²⁾. Công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên và chúc tết các gia đình chính sách, các hộ nghèo đặc biệt khó khăn được các cấp, các ngành quan tâm.

- Nhân dân ở các thôn, bản luôn đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

2. Thực hiện nếp sống văn hóa kỷ cương pháp luật

Việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã quan tâm vào cuộc và chú trọng triển khai với nhiều hình thức như: quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phối hợp vận động Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Xây dựng tác phong làm việc có kỷ cương, thực hiện tốt nội quy đơn vị; hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố và quy định nơi công cộng. Sống và làm việc theo pháp luật; Thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc. Xây dựng công sở văn minh, giảm thủ tục phiền hà, quan liêu, lãng phí. Thực hiện tốt nếp sống văn minh - lành mạnh - tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, giỗ, tết, lễ hội và các sinh hoạt xã hội khác. Giữ gìn và phát huy thuần

⁽²⁾ Trao 150 chăn ấm cho 150 em học sinh trường trung học và tiểu học tại các xã: Vàng Ma Chải; Mù Sang; Sìn Suối Hồ với tổng trị giá 75.000.000đ (500.000đ/cái chăn) từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" huyện; 86 suất quà cho 86 người uy tín các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng giá trị 34.400.000đ; phối hợp với Ủy ban MTTQ Thành Phố Lai Châu tặng 50 suất cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn giá trị 25.000.000đ; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tặng 25 suất quà cho 25 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, thị trấn với giá trị tiền 30.000.000đ; 70 suất từ nguồn quỹ của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ với tổng trị giá 42.000.000đ. Huyện đoàn thanh niên kết nối các đoàn thiện nguyện trao tặng: Hệ thống nước sạch trong trường học trị giá 20 triệu đồng; 03 triệu đồng cho quỹ học bổng "Vì đàn em thân yêu"; trao 2 triệu đồng cho quỹ học bổng "Vì đàn em thân yêu" tại trường PTDTBT THCS Mù Sang; trao tặng quà cho 8 điểm trường Mầm non Sìn Lờ Lầu trị giá 100 triệu đồng; 10 triệu đồng xây dựng trường đẹp cho em tại điểm trường Mầm non Thà Giàng, Sìn Lờ Lầu; trao tặng 120 suất quà cho 120 em học sinh thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, PTDTBT THCS Huổi Luông, tổng trị giá 25 triệu đồng; trao tặng 40 cặp bánh trung cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, 10 cặp cho các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Phong Thổ. Thăm hỏi, động viên và trao tặng 06 suất quà cho 06 Cựu TNXP trị giá 3 triệu đồng. Phối hợp Ban Quản lý dự án huyện trao tặng 03 tấn gạo cho 04 đơn vị trường học; trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà 05 hộ gia đình chính sách; tặng 11 suất quà cho 11 hộ gia đình người trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn xã Huổi Luông mỗi suất trị giá 500.000đ; tặng quà cho các em nuôi của Đoàn Huổi Luông 4 suất mỗi suất trị giá 300.000đ.

phong mỹ tục và đạo lý truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đến năm 2023 số thôn, bản, tổ dân phố xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước là 170/170 thôn, bản, tổ dân phố. 100% các thôn, bản, tổ dân phố đã thực hiện triển khai nội dung Hương ước, quy ước đến toàn thể nhân dân trên địa bàn; các lễ hội diễn ra trên địa bàn huyện đều được quản lý và thực hiện theo nếp sống văn minh.

3. Xây dựng môi trường văn hoá

- Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Triển khai hiệu quả phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình; vận động Nhân dân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc.

- Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện hiện có 171 đội văn nghệ, số đội có quyết định thành lập 165 đội, 155 đội hoạt động thường xuyên và hiệu quả, 16 đội ít hoạt động.

4. Xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao

- Các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở đã và đang được đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân trong huyện và từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của nhân dân.

- Các thiết chế văn hóa, thể thao huyện gồm: 01 Sân vận động huyện; 02 Nhà thi đấu cầu lông huyện; 01 khu vui chơi trẻ em 1/6 và một số nhà thi đấu cầu lông ở một số cơ quan, đơn vị huyện. Trên địa bàn huyện nhiều ngành, đơn vị đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để phục vụ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, gồm: 04 nhà thi đấu; 01 sân bóng đá.

- Trên địa bàn huyện có 157 nhà văn hóa, gồm 13 nhà văn hóa xã (03 xã, thị trấn chưa có NVH xã: Mù Sang, Đào San, Mường So, thị trấn Phong Thổ) và 144 nhà văn hóa thôn bản. Nhìn chung, cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đã được đầu tư, hoạt động hiệu quả. Các nhà văn hóa xã, thôn, bản đã từng bước phát huy công năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân.

5. Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh

Ban Chỉ đạo phong trào từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các bản, khu phố gắn các nội dung về xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh với phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Đồng thời, Ban Tuyên giáo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo định hướng tư tưởng, hướng dẫn công tác tuyên truyền và phổ biến sâu rộng các nội dung về giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh chống lại âm mưu thế lực thù địch góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO CỤ THỂ

1. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”

- Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện, cấp xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa đến các hộ gia đình; tích cực hướng dẫn việc đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; kịp thời động viên, khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Chủ động lồng ghép phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” với các phong trào thi đua khác ở địa phương như: “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”;... Chú trọng phát triển các câu lạc bộ: xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; Dòng họ hiếu học, dòng họ không có tệ nạn xã hội; Gia đình hạnh phúc;... Sự kết hợp này đã tạo được hiệu ứng tích cực trong việc triển khai thực hiện.

- Năm 2023 số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa là 15.514 hộ/17.711 hộ. Tính đến hết năm 2023 số hộ được công nhận 14.493/17.711, đạt 81,8% tổng số hộ trong toàn huyện (vượt 0,2% so với KH 2023).

2. Phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa

- Phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, phát động rộng khắp tới 100% các thôn, bản, tổ dân phố tại xã, thị trấn. Đời sống người dân ngày càng phát triển, kinh tế ổn định, mức hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao. Phong trào văn hóa, văn nghệ ở các thôn, bản, tổ dân phố đang ngày càng phát triển. Mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có một đội văn nghệ, một số bản vùng thấp còn có từ 2 đến 3 đội văn nghệ. Công tác từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, kế hoạch hóa gia đình... xây dựng thôn, bản văn hóa được thực hiện theo quy định. Mỗi năm số thôn, bản, tổ dân phố công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa được nâng cao về chất lượng.

- Đầu năm 2023 số thôn, bản, tổ dân phố đăng ký công nhận trong năm là: 166/170 thôn, bản, tổ dân phố. Tính đến hết năm 2023 số thôn, bản, tổ dân phố được công nhận 151/170, đạt 88,8% tổng số hộ trong toàn huyện (vượt 9,3% so với KH 2023).

3. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm xây dựng và phát triển; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế văn hóa ứng xử tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học được tổ chức với nội dung phong phú, đa dạng; nếp sống văn hóa công sở được xây dựng, củng cố và từng bước hoàn thiện; các phong trào, các cuộc vận động xã hội đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức viên chức và đoàn viên Công đoàn tham gia hưởng ứng.

- Năm 2023 số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký công nhận trong năm là: 105/105, ước thực hiện năm 2023 là 98% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

4. Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

- Cuộc vận động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, phát động rộng khắp tới 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đời sống người dân ngày càng phát triển, kinh tế ổn định, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản, tổ dân phố văn hóa; xây dựng các thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Ước tính đến hết 2023 có 1/1 thị trấn duy trì đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 100%.

5. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” BCĐ huyện đã giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai, thực hiện thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, nhân dân tích cực

tham gia luyện tập như: tập thể dục buổi sáng, CLB dưỡng sinh, CLB cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn và các câu lạc bộ khác; duy trì thường xuyên phong trào thể thao dân tộc: đẩy gậy, ném còn, bắn nỏ...; từng bước phát triển các môn thể thao thể mạnh: Điền kinh, Cầu lông...

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao cơ sở; phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng song song với phát hiện, tuyển chọn vận động viên phát triển thể thao thành tích cao; đẩy mạnh tổ chức các giải thể thao tại huyện.

6. Phong trào “Học tập lao động sáng tạo”

Phong trào học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân huyện Phong Thổ luôn được các cấp Ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm phát động thực hiện. Trong đó còn có các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của huyện, tỉnh, của đất nước; thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng như: Phong trào thi đua trong phát triển kinh tế giỏi, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng nông thôn mới...

7. Phong trào xây dựng gương “Người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến”

Phong trào được đẩy mạnh triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến đăng tải các tin, ảnh, bài viết về các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhân đạo, từ thiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó nhiều phong trào thi đua được phát động như: Xây dựng tuyến phố văn minh; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; chung sức xây dựng nông thôn mới; hiến máu tình nguyện; phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Qua đó các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến vào các dịp sơ, tổng kết.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo về chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của

Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, sự phối hợp của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo xã.

- Ban Chỉ đạo phong trào đã chủ động trong công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", gắn với thực hiện phong trào xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự. -

- Công tác xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được coi trọng và được Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn vận động mạnh mẽ tới từng hộ gia đình; công tác tổ chức triển khai xây dựng bản làng được quan tâm, đầu tư; công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả đã gắn công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Các phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phong trào rèn luyện thể dục thể thao, các phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phát triển mạnh và được nhân dân ủng hộ.

2. Hạn chế, yếu kém

- Hoạt động của phong trào "TĐĐKXDĐSVH" tại một số xã, thị trấn, một số nội dung được triển khai thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao như: vệ sinh môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình, hoạt động đội văn nghệ cơ sở, hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở; hoạt động của một số Ban Chỉ đạo các xã còn chưa thực sự năng động; công tác vận động các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng nếp sống văn hoá còn chưa được chú trọng. Một số cơ quan, đơn vị còn chưa sâu sát trong việc chỉ đạo, điều hành xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

- Ban Chỉ đạo phong trào "TĐĐKXDĐSVH" huyện; các xã, thị trấn chủ yếu kiêm nhiệm nên thời gian tham gia hoạt động chỉ đạo công tác phong trào đôi khi chưa được thường xuyên, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện. -

3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém

- Công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng gia đình, bản làng, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa chưa sâu rộng, chưa toàn diện, chưa thường xuyên liên tục.

- Cán bộ phụ trách hoạt động phong trào chưa có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt tại cơ sở trình độ còn hạn chế nên chưa phát huy được hiệu quả trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào.

- Sự phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện phong trào vẫn chưa được chặt chẽ; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “TĐĐKXDĐSVH” của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào.

- Trình độ dân trí, phong tục tập quán, nhận thức của nhân dân còn hạn chế; điều kiện kinh tế của đồng bào còn thấp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số xã, thị trấn còn có dấu hiệu diễn biến phức tạp cũng là nguyên nhân không nhỏ gây ảnh hưởng, khó khăn trong triển khai thực hiện phong trào tại cơ sở.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Phương hướng

1. Nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, sâu rộng, thiết thực và chất lượng.

2. Huy động và tập trung các nguồn lực đầu tư các thiết chế văn hoá cơ sở; đảm bảo có trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động cho các nhà văn hoá bản, xã, thị trấn. Tổ chức tốt việc quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả hệ thống nhà văn hoá; từng bước xây dựng các khu, điểm vui chơi công cộng cho cộng đồng các khu dân cư.

3. Đẩy mạnh hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở; chú trọng việc bảo tồn, khai thác và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trong huyện; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ tại bản; tăng cường đưa hoạt động văn hoá, văn nghệ đến các vùng sâu, vùng xa trong huyện.

4. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội, bảo vệ, gìn giữ các bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc.

2. Mục tiêu cụ thể

Năm 2024 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu:

- Số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 82%;
- Số thôn, bản, TDP được công nhận thôn, bản văn hóa đạt 85%;
- Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 98%.

3. Giải pháp thực hiện

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban Chỉ đạo các cấp. Tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn, thể, chính quyền địa phương các cấp và sự phối hợp của các cơ quan thành viên ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào "TĐĐKXDĐSVH" trên địa bàn toàn huyện.

2. Phát huy vai trò của BCD phong trào "TĐĐKXDĐSVH" từ huyện đến cơ sở, đảm bảo sự thống nhất giữa các ngành, đoàn thể; nâng cao trách nhiệm hơn nữa của từng thành viên BCD các cấp trong triển khai, thực hiện lồng ghép giữa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan với phong trào.

3. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời bình xét, biểu dương, các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện phong trào "TĐĐKXDĐSVH".

4. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế tổ chức hoạt động, không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa nội dung, phương thức triển khai, thực hiện phong trào.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động với sự đa dạng về hình thức, phù hợp, hấp dẫn, đổi mới về nội dung, đảm bảo sự phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương nhằm tạo sự quan tâm và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân thực hiện phong trào trên địa bàn huyện.

6. Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu, triển khai, thực hiện phong trào "TĐĐKXDĐSVH" trên địa bàn huyện.

7. Tăng cường nguồn lực phát triển vận động nhân dân đóng góp xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở với sự hỗ trợ của Nhà nước để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, ổn định về tổ chức và hoạt động, ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao tại các xã vùng cao, biên giới của huyện còn nhiều khó khăn.

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác phong trào "TĐĐKXDĐSVH" cho BCD huyện và BCD các xã, thị trấn.

2. Đối với UBND tỉnh

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá xã, thôn, bản.

- Hỗ trợ hệ thống thiết bị, cơ sở vật chất cho nhà văn hóa xã, thôn, đảm bảo phục vụ hoạt động.

- Nâng mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động đội văn nghệ quần chúng thôn, bản, tổ dân phố.

- Tiếp tục quan tâm cấp kinh phí cho Ban Chỉ đạo phong trào các cấp để việc triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả cao hơn.

Trên đây là Báo Tổng kết công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BCĐ phong trào “TĐĐKXDĐSVH” huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Sở VH-TT-DL tỉnh (B/c);
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phong trào “TĐĐKXDĐSVH” tỉnh;
- Các cơ quan thành viên BCĐ huyện;
- Lưu: VT, VH-TT.



TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Mai Thị Hồng Sim